



10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Mười năm qua, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 25-CT/RTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực văn hóa, VHNT; chú trọng đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa, VHNT; tạo điều kiện để VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy năng lực, sự sáng tạo của mình trong sáng tạo nghệ thuật. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đẩy mạnh, ngày càng có nhiều tổ chức xã hội và cá nhân tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Hoạt động VHNT của tỉnh bảo đảm tính định hướng về tư tưởng chính trị, có nhiều tìm tòi, sáng tạo, phát huy giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến của quê hương, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển khá toàn diện, tâm huyết với nghề, say mê sáng tạo nghệ thuật. Các tác phẩm VHNT được sáng tác đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, đổi mới trong phong cách, chất liệu, đã phần nào khắc họa sinh động, sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã có gần 300 tác phẩm văn học được xuất bản, hàng trăm tác phẩm âm nhạc, vở diễn nghệ thuật, hàng nghìn tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật... được sáng tác, trưng bày, triển lãm và đến với quần chúng nhân dân. Nhiều tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, dịch thuật của các nhà nghiên cứu, dịch giả trong tỉnh được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao. Lĩnh vực sân khấu, nghệ thuật biểu diễn có

sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại; cùng với việc dàn dựng, phục hồi, nâng cao các vở diễn, đã có sự đầu tư các vở diễn mới, thể hiện đa dạng các khía cạnh của cuộc sống. Hoạt động sáng tác nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, PTTH có những tìm tòi, đổi mới phương pháp, chất liệu; tập trung chú ý vào các chủ đề về vùng đất, con người Thái Bình, về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhiều tác phẩm VHNT của các văn nghệ sĩ trong tỉnh đạt giải trong các cuộc thi, liên hoan, triển lãm trong nước và trung bày quốc tế đã tạo được dư luận tốt trong xã hội, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân.

Với vai trò tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên sáng tác các tác phẩm VHNT phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên luôn được Hội quan tâm, chú trọng. Trong 10 năm, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức, tham gia gần 30 cuộc hội thảo; tham gia các cuộc triển lãm, liên hoan mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các trại sáng tác của trung ương và mỗi năm tổ chức từ 8 - 10 chuyên đề thực tế, sáng tác cho hội viên các chuyên ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên hội viên tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu UBND tỉnh trao tặng giải thưởng VHNT mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn cho các tác phẩm tiêu biểu cho các năm 2002 - 2012. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa

phương triển khai, thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng và chăm sóc tài năng trẻ và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của quê hương, đất nước.

Công tác giáo dục thẩm mỹ cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật được chú trọng. Trong 10 năm, Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh đã đào tạo gần 1.000 học sinh, sinh viên chuyên ngành nghệ thuật chèo và nhạc cụ truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng gần 3.000 cán bộ văn hóa và các hạt nhân văn nghệ cơ sở. Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên đã có tác dụng khai thác và phát huy thế mạnh văn hóa của từng địa phương, cơ sở; động viên quần chúng sáng tác, truyền bá các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, đó là: việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số nơi chưa cụ thể, chưa sát với tình hình của ngành, địa phương. Có rất ít tác phẩm VHNT đạt giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, phần ảnh hưởng, toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của tỉnh. Hoạt động về lý luận, phê bình VHNT còn yếu, chưa theo kịp thực tiễn sáng tác. Thiếu vắng các cây viết trẻ về văn học, văn nghệ dân gian, các tài năng trẻ trong lĩnh vực hội họa, sáng tác nhạc... Hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết, trong thời gian tới rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh trong việc tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và đội ngũ văn nghệ sĩ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về VHNT nói chung, những mục tiêu, quan

điểm, chủ trương và giải pháp được xác định trong Nghị quyết nói riêng; phát huy vai trò, sứ mệnh cao quý của VHNT và của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc khơi dậy, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương Thái Bình, tạo động lực, sức mạnh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động VHNT; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm, phổ biến tác phẩm, nghiên cứu lý luận, phê bình VHNT. Tiếp tục động viên các văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng phát huy vai trò của VHNT trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái trong VHNT; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; xây dựng Hội thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh. Xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ thật sự có trình độ, năng lực, say mê, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cuộc sống để sáng tạo những tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc hiện thực cuộc sống, con người Thái Bình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quan tâm đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động VHNT. Khuyến khích trong việc tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm tiêu biểu, nổi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về VHNT nói chung, những mục tiêu, quan

NGUYỄN THỊ THU HÀNG
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

THỊ TRẤN QUỲNH CÔI

Hiệu quả công tác tuyên truyền

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, công tác tuyên truyền của thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo được hiệu quả đáng kể, tích cực trên tất cả các mặt.

Tận dụng lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, nhiều gia đình trên địa bàn thị trấn đã đầu tư cửa hàng để buôn bán, kinh doanh. Chỉ tính riêng khu 1B có 240 hộ thì có tới 50% số hộ tham gia kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau. Chính vì vậy, khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, Chi bộ 1B và chính quyền các tổ gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Huệ, Bí thư Chi bộ 1B cho biết: Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn, Chi bộ đã họp, ra

phân via hè để kinh doanh vẫn xảy ra, chủ yếu với một số cửa hàng ăn uống, do vậy Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giao các tổ thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc thực hiện, lập biên bản những trường hợp cố tình vi phạm.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hiểu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỳnh Côi: Thời gian qua, thị trấn tập trung cao cho việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Đảng ủy luôn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm làm chuyển biến nhận thức của người dân, từ đó tự giác chấp hành. Song song với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Đảng ủy giao UBND thị trấn in ấn nội dung Chỉ thị phát xuống các khu dân cư; kẻ vẽ bảng rôn, khẩu hiệu; tổ chức xe tuyên truyền lưu động hoạt động từ 19 - 21

cao cho một số nhiệm vụ như tuyên truyền phát triển thương mại, dịch vụ, đây là ngành kinh tế mũi nhọn chiếm 70% cơ cấu kinh tế của thị trấn. Việc tuyên truyền được Đảng ủy định hướng tập trung vào biểu dương các hộ kinh doanh hiệu quả để từ đó nhân rộng; tuyên truyền định hướng phát triển các nhóm ngành mặt hàng kinh doanh; tuyên truyền các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh để người dân thực hiện. Trong nông nghiệp, tập trung tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra thị trấn còn tích cực tuyên truyền việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Công tác tuyên truyền được thực hiện chủ yếu qua hệ thống truyền thanh, nội dung



Hoạt động của bộ phận một cửa thị trấn Quỳnh Côi.

nghe thuyết giảng đạo thực hiện, trong đó xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò then chốt với mục đích để cho các hộ kinh doanh thấy rõ vi phạm của mình từ đó tự nguyện khắc phục vi phạm. Vì vậy, Chi bộ một số khu vực, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo các tổ công tác tiếp tục trực tiếp xuống tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản, có biện pháp xử lý đối với những hộ cố tình vi phạm. Ngoài tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04, thị trấn còn thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, coi đây là tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các tình trạng tái lấn chiếm một

giờ hàng ngày... Nhờ vậy, việc thực hiện Chỉ thị ban đầu đạt hiệu quả tích cực, hầu hết các hộ vi phạm đều tự nguyện tháo dỡ vi phạm và nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng tái lấn chiếm xảy ra ở một số khu vực, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo các tổ công tác tiếp tục trực tiếp xuống tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản, có biện pháp xử lý đối với những hộ cố tình vi phạm. Ngoài tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04, thị trấn còn thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, coi đây là tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung

tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Đảng ủy biên soạn. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hàng tháng, hàng quý đều phải có bài tuyên truyền về lĩnh vực của mình...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị trấn thời gian qua đạt kết quả khá tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt gần 236 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được nâng cấp. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

ĐÀO QUỲN

Y đức ở Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư

Miền toàn bộ tiến phẫu thuật, tiến thuốc đồng thời thay người nhà chăm sóc, nuôi ăn cho bệnh nhân nghèo không có người nhà chăm sóc - y đức của cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư được đồng bào bệnh nhân, nhân dân ghi nhận, ngợi khen.

Chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đúng dịp Bệnh viện vừa mổ nội soi cấp cứu thành công cho 1 bệnh nhân nghèo bị đau ruột thừa cấp. Đó là anh Phạm Xuân Tú, 39 tuổi, không có tiền, không rõ quê quán, không có người thân. Song điều khiến chúng tôi chú ý và ghi nhận là nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hết lòng khen ngợi y đức của cán bộ, y bác sĩ khi họ chứng kiến bệnh nhân Tú được các y bác sĩ cứu chữa, chăm sóc toàn diện như chăm sóc người thân.

Bà Nguyễn Thị Lan là người nhà một bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư cho biết: Chúng tôi ai cũng ái ngại, tội nghiệp cho hoàn cảnh của bệnh nhân Tú bởi vừa nghèo, không có việc làm ổn định, lúc ốm đau lại không có người thân để nhờ cậy. Chỉ có một đứa con gái còn quá bé nên vừa năm viện

lại vừa phải lo lắng gửi nhờ người thân chăm sóc. Song chúng tôi rất cảm phục khi chứng kiến anh Tú dù không có tiền vẫn được các y bác sĩ xác định đúng bệnh, phẫu thuật kịp thời, ngoài ra còn được các y bác sĩ thay nhau chăm sóc chu đáo như người nhà, đúng là lương y như tử mẫu. Ông Đỗ Văn Thành, chủ cơ sở cơ khí ở xã Minh Lăng (Vũ Thư), người đưa anh Tú đi cấp cứu cảm động chia sẻ: Tôi tìm hiểu thì được biết anh đó là anh Phạm Xuân Tú, 39 tuổi, không có tiền, không rõ quê quán, không có người thân. Song điều khiến chúng tôi chú ý và ghi nhận là nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hết lòng khen ngợi y đức của cán bộ, y bác sĩ khi họ chứng kiến bệnh nhân Tú được các y bác sĩ cứu chữa, chăm sóc toàn diện như chăm sóc người thân.

Hồi về trường hợp bệnh nhân Phạm Xuân Tú, bác sĩ Đoàn Trường Thi, Phó Giám đốc Bệnh viện kiểm tra Trưởng khoa Ngoại cho biết: Bệnh nhân Phạm Xuân Tú không rõ quê quán, được một người quen cùng chỗ làm chở đến Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, có biểu hiện nhiễm trùng, thể trạng xanh xao, gầy yếu. Bệnh nhân được kịp thời đưa đi khám, siêu âm, xét nghiệm. Sau khi hội chẩn, xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cần phải mổ cấp cứu gấp. Song khi yêu cầu người nhà đi đóng viện phí thì bệnh nhân cho biết bản thân vô côi, thiếu tiền, tôi đưa đi viện cấp cứu và chăm sóc giúp con gái để anh yên tâm chữa bệnh. Tôi rất xúc động khi chứng kiến sự quan tâm của lãnh đạo Bệnh viện và các y bác sĩ đối với anh. Không những không ngại phiền



Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư) phụ trách quỹ người tốt, việc tốt trao quà cho bệnh nhân Phạm Xuân Tú.

bệnh nhân là trên hết, trước tình trạng bệnh ngày càng tiến triển nặng, nếu không được mổ kịp thời sẽ nguy kịch, Ban Giám đốc Bệnh viện đã quyết định chỉ đạo khẩn trương phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân bằng kỹ thuật nội soi, thông báo miễn toàn bộ chi phí để bệnh nhân yên tâm. Đồng thời, cử cán bộ thay người nhà bệnh nhân làm mọi thủ tục cũng như phục

phục bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Kết quả, ca phẫu thuật đã được các bác sĩ thực hiện thành công, kịp thời ngay trong buổi tối ngày 1/8/2018, chỉ sau khi bệnh nhân đến viện vài giờ. Vì bệnh nhân không có người nhà chăm sóc, ngoài chăm sóc y tế, Khoa Ngoại đã cử bác sĩ điều dưỡng thay phiên nhau thay người nhà bệnh nhân làm mọi thủ tục cũng như phục

trong những ngày nằm viện. Đồng thời, thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện về trường hợp khó khăn của bệnh nhân Phạm Xuân Tú, kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tập thể, cá nhân, các quỹ từ thiện.

Trước giờ ra viện, bệnh nhân Phạm Xuân Tú xúc động chia sẻ: Tôi không may bị bệnh, được đưa đi cấp cứu và

được Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư cứu chữa kịp thời. Được mổ bằng phương pháp mổ nội soi nên tôi mau lành bệnh. Mặc dù vào viện không có tiền tôi vẫn được cứu chữa. Trong những ngày nằm viện tôi còn được một người thương cảm cho tiền. Dù không đủ để trả toàn bộ chi phí song biết Bệnh viện còn nhiều khó khăn tôi để nghị được trả một phần thì lại một lần nữa cảm động khi Bệnh viện vẫn quyết định hỗ trợ toàn bộ. Nói tôi để dành tiền được cho để bồi dưỡng sức khỏe và nuôi con trong những ngày chưa đi làm được. Tôi vô cùng biết ơn và sẽ phục y đức của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Được biết, mặc dù thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư nói chung, đời sống của cán bộ, y bác sĩ nói riêng còn gặp không ít khó khăn song để nâng cao chất lượng bệnh viện, bên cạnh việc động viên nhau khắc phục, giúp nhau luân phiên đi học nâng cao trình độ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư còn tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, xây dựng các quỹ từ thiện, quyên góp tiền, việc tốt để có thể giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

HÀ DUNG